

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ประมวลสถานการณ์และการทำงานบนเส้นทางสิทธิมนุษยชนของ กสม. (สรุปจากร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบประมวลสถานการณ์และการทำงานบนเส้นทางสิทธิมนุษยชนของ กสม. (สรุปจากร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑) และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักวิจัยและวิชาการดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๒. การทาบตามบุคคลเพื่อกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

๓. ขออนุมัติการปฏิบัติราชการต่างประเทศ (สมาพันธ์รัฐสวิส) ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางเตือนใจ ดีเทศน์) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางเตือนใจ ดีเทศน์) เข้าร่วมการประชุมประจำปีตามกรอบความร่วมมือด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหารระดับสูงในการประสานงานระหว่างประเทศ

๔. การอบรมหลักสูตร “Winter Academy on Human Rights and Development 2018” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง การอบรมหลักสูตร “Winter Academy on Human Rights and Development 2018” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน - อนุภาคเนย์ (CPG) ซึ่งสำนักงาน กสม. เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการอบรมดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นการอบรมวันแรก ซึ่งนายโสพล จริงจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดการอบรมดังกล่าว

๕. การสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง การสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ และนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในการสัมมนา ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและมุมมองในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างรายงานฉบับนี้อย่างหลากหลาย เช่น ประเด็นที่เชื่อมโยงกับสิทธิสตรี สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น

๖. การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่พุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่พุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนทั้งจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ และสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเยียวยากรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนผู้แทนคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย จำนวน ๓๐๐ คน

การสัมมนาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง ประกอบด้วย

ช่วงที่ ๑ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Access to Effective Remedies under the Guiding Principles on Business and Human Rights : Implementing the UN Protect, Respect and Remedy Framework” โดย Professor Surya Deva รองประธานคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติ และองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ

ช่วงที่ ๒ การอภิปราย เรื่อง “กลไกกระบวนการยุติธรรมของรัฐในการคุ้มครอง และเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ (State - Based Judicial Mechanisms)”

ช่วงที่ ๓ การอภิปราย เรื่อง “กลไกของรัฐที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครอง และเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (State - Based Non – Judicial Mechanisms)”

ช่วงที่ ๔ การอภิปราย เรื่อง “กลไกกระบวนการร้องทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครอง และเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ”

๗. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญ กสม. เป็นองค์กรร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน” ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเชียงคำ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ กสม. เป็นองค์กรร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน” ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเชียงคำ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

๒. มอบให้นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับผิดชอบเป็นผู้แทนของ กสม. ในการเป็นองค์กรร่วมจัด

๓. มอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๘. หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาพื้นฐาน หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และมอบให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. เห็นชอบให้ กสม. เป็นองค์กรร่วมจัดอบรมหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD) ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. เห็นชอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในเกียรติบัตรร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD) มอบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

